



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา (โทร. ๐ ๒๔๒๗ ๗๔๕๙ หรือโทร. ๕๒๗๘)

ที่ กท ๗๕๐๗/ ๗๗๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตจอมทอง

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๑๙ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กำหนดให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา นั้น

ในการนี้ ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ


นายณัฐพงษ์ มีโชคกิจ
ผู้อำนวยการเขตจอมทอง

สำนักงานเขตจอมทอง
ฝ่ายการศึกษา

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	อาหารกลางวันที่ไม่ เหมาะสมกับราคาจัดจ้าง และ ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการ ตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่าง ต่อเนื่อง

๒. สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความ เสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลือง ความ เสี่ยงระดับ ค่อนข้างสูง	แดง ความ เสี่ยงระดับสูง
๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	๒ x ๑ = ๒			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	๑. โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน โดยใช้ เมนูอาหารแนะนำจากระบบ Thai School Lunch for BMA และ รายงานผ่านระบบทุกวันที่มีการเรียน การสอน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่อง โภชนาการอาหาร สุขอนามัย ตลอดจนเอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง	ร้อยละความสำเร็จในการ จัดหาอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษาได้ อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ